

# Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc

**K**ỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017), tối ngày 19/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra lễ trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017. Anh Dương Xuân Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh là một trong hai doanh nhân trẻ tiêu biểu của Thái Bình vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.

Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh thành lập tháng 4/2011, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp các công trình có quy mô vừa và nhỏ. Hiện Công ty đã trở thành một trong những doanh nghiệp có thương hiệu trong ngành xây dựng công nghiệp, dân dụng với các chức năng chính như: xây lắp, tư vấn đầu tư, thiết kế, khảo sát quy hoạch, tổng thầu xây lắp các công trình công nghiệp, sản

xuất khung nhà kết cấu thép nội - ngoại thất... Xác định "an toàn - chất lượng - tiến độ" là yếu tố then chốt, quyết định vị thế, thương hiệu và đem lại giá trị đích thực cho mọi công trình, từ khi thành lập đến nay Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy, đầu tư trang thiết bị xây dựng với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, làm việc chuyên nghiệp với thái độ thân thiện, cởi mở chính là điểm làm cho Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh khác với các doanh nghiệp khác. Chỉ trong một thời gian ngắn tham gia thị trường thi công xây dựng, Công ty đã nhanh chóng tạo được niềm tin trước các đối tác lớn trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các

khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như công trình nhà máy may xuất khẩu PS Vina (Hà Nội Quốc) tại khu công nghiệp Gia Lễ (Đông Hưng), công trình nhà máy may TaiHua (Đài Loan) tại khu công nghiệp Phúc Khánh (thành phố Thái Bình), nhà máy may SH Hà Nội Quốc... Trải qua hơn 6 năm xây dựng và phát triển, đến nay, các dự án mang thương hiệu "Xây lắp Tiến Thịnh" đã có mặt ở hơn 20 khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Anh Dương Xuân Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh chia sẻ: Khởi nghiệp từ một nhà thầu xây dựng tư nhân, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh ra đời đúng vào thời điểm nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù phải cạnh tranh với các thương hiệu mạnh trong lĩnh vực tổng thầu xây lắp



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh.

nhưng với nỗ lực, quyết tâm cao, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh tự hào là là có dấu trong lĩnh vực xây lắp nhà máy, dự án FDI của tỉnh, đang từng bước khẳng định mình tại các tỉnh lân cận. Với bản thân tôi, danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017 là phần thưởng cao quý, động viên, khích lệ kịp

thời quá trình khởi nghiệp cũng như dấu ấn bản thân tôi cũng như các doanh nghiệp đạt được. Qua đây, tôi mong muốn có sự kết nối giữa các thế hệ doanh nhân, cùng nhau chia sẻ những thành công, kinh nghiệm để thế hệ đi sau có sự kế thừa và phát triển.

**PHẠM HÙNG**

**C**hưa đến tuổi 30 nhưng anh Lưu Huy Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Tân đã nắm trong tay một khối tài sản về kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, spa có tiếng. Ngoài ra, anh còn liên kết với các công ty khác để làm theo chuỗi dịch vụ mô hình khép kín, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hoàng kể, khi còn là sinh viên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp khách sạn - du lịch tại Đại học Thương mại anh đã sớm mầm ước mơ mở công ty hoạt động về ngành nghề này trước tuổi 30. Từ đó anh xác định mình phải học tất cả những kỹ năng cần thiết, từ ngoại ngữ, tài chính cho đến kinh nghiệm làm việc cũng như xây dựng các mối quan hệ. Sau khi học xong đại học, Hoàng dành tiếp 2 năm theo học cao học chuyên ngành Quản trị tài chính tại Đại học Latrobe - Australia. Trong thời gian này, ngoài việc học anh còn tìm cơ hội tiếp cận và làm việc tại các khách sạn lớn để tích lũy thêm kinh nghiệm. Điều này đã giúp anh có cơ hội so sánh và đúc rút kinh nghiệm quản lý, tạo ra những tiến bộ cần bản về cách sử dụng nguồn vốn đầu tư, bố trí sử dụng lao động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đam mê với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nhưng khi

## LƯU HUY HOÀNG Tìm thành công trong thách thức



Anh Hoàng hướng dẫn nhân viên cách trang trí bàn ăn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

về nước Hoàng lại không làm ngay mà vào miền Nam làm việc trong lĩnh vực marketing và dịch vụ sau bán hàng tại nhà máy và một số đại lý phân phối Mercedes - Benz. Sau hai năm, anh quyết định về quê khởi nghiệp, trở thành người đứng đầu Công ty Cổ phần Hoàng Tân, sáp nhập nhà hàng Kim Long với tổ chức dịch vụ, hoạt động gồm trung tâm tổ chức sự

kiện - tiệc cưới và nhà hàng hải sản thực phẩm sạch, chất lượng tiêu chuẩn 3 sao. Thời điểm anh và dịch vụ sau bán hàng tại nhà máy và một số đại lý phân phối Mercedes - Benz. Sau hai năm, anh quyết định về quê khởi nghiệp, trở thành người đứng đầu Công ty Cổ phần Hoàng Tân, sáp nhập nhà hàng Kim Long với tổ chức dịch vụ, hoạt động gồm trung tâm tổ chức sự

Đó chính là thách thức lớn nhất của anh khi khởi nghiệp. Tuy nhiên, Hoàng đã biết tận dụng cơ hội để phát triển bằng cách tạo ra chuỗi nhà hàng cao cấp thực phẩm sạch với giá bình dân, tự lo từ khâu sản xuất đến chế biến, lên bàn ăn. Làm điều này cũng đồng nghĩa với việc cắt giảm được nhiều chi phí qua khâu trung gian và bảo đảm an toàn tuyệt đối nguồn thực phẩm, giảm giá thành dịch vụ. Anh tâm sự: Ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch tài chính trang trại rộng hơn 5ha của gia đình để chăn nuôi, cung cấp thực phẩm sạch từ các con giống đến các cây trồng, nuôi bò, lợn, gà, cá, dê để quảng bá về những sản phẩm sạch. Sau nửa năm duy trì ổn định, thị trường nhà hàng ở Thái Bình lại cạnh tranh gay gắt do trải qua về đồ ăn mới du nhập từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan lại tràn về Thái Bình. Tuy nhiên, Hoàng may mắn hơn khi được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, đặc biệt là khi học ở nước ngoài anh biết đến phong trào đồ ăn mới đến và đi cũng rất nhanh nên xác định phải kiên trì những cái mình đang có

**THU THỦY**

### Ông Lưu Huy Hà, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh



Chương trình bình chọn và trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam chủ trì, tổ chức thường niên từ năm 2015. Chương trình nhằm khuyến khích, tôn vinh các doanh nhân trẻ Việt Nam khởi nghiệp xuất sắc, tạo phong trào thi đua trong lực lượng doanh nhân trẻ, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... Năm nay, Thái Bình có 2 doanh nhân được trao tặng danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc. Đây là những doanh nhân trẻ tiêu biểu, có hoài bão và khát vọng khởi nghiệp để làm giàu cho bản thân và đóng góp cho quê hương, đất nước.

### Kỹ sư Nguyễn Hữu Hoàng, Phòng Thiết kế, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh



Với uy tín về năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực tổng thầu xây lắp, Công ty Cổ phần Xây lắp Tiến Thịnh đã thực hiện nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. Các dự án do Công ty thực hiện đều bảo đảm chất lượng, tiến độ, kỹ mỹ thuật. Đạt được kết quả đó trước hết là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty, nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty cũng như sự ủng hộ của các địa phương nơi Công ty triển khai dự án. Cùng với việc đầu tư có chiều sâu về nhân sự, Công ty đã và đang đầu tư các dây chuyền sản xuất tiên tiến, hiện đại. Hiện Công ty đã tạo được thương hiệu và chỗ đứng trong lòng các chủ đầu tư trong và ngoài nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, được các chủ đầu tư đánh giá cao về năng lực.

### Chị Lưu Thị Vĩ, quản lý nhà hàng Kim Long (Công ty Cổ phần Hoàng Tân)



Tôi đánh giá cao trình độ học vấn cũng như cách quản lý, điều hành Công ty của anh Lưu Huy Hoàng. Mặc dù quản lý ở nhiều lĩnh vực kinh doanh song anh luôn có nhiều sáng kiến, cải tiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như thường xuyên tạo ra những món ăn mới hấp dẫn khách hàng, thay đổi cách trang trí không gian ngồi cà phê hay đổi mới trong việc tổ chức tiệc cưới. Đối với tôi, anh Hoàng thực sự là người năng động, hoạt bát, nhanh nhạy với thị trường. Đặc biệt, anh rất quan tâm tới đời sống công nhân, luôn kịp thời động viên, thăm hỏi giúp người lao động yên tâm gắn bó với nơi làm việc.

# Đồn tổng lực giải cứu ngành chăn nuôi lợn

## Kỳ 2: GIÁ LỢN HƠI LAO ĐỐC: VÌ ĐÂU NÊN NỖI?

Theo số liệu của cơ quan chức năng, giá bán thịt lợn hơi bắt đầu giảm từ tháng 10/2016, đến tháng 2/2017 giá lợn hơi dao động từ 29.000 - 32.000 đồng/kg và từ cuối tháng 4/2017 đến nay, giá lợn hơi chạm đáy trong vòng 30 năm qua với mức phổ biến từ 18.000 - 20.000 đồng/kg. Vậy đâu là nguyên nhân chủ yếu khiến cho người chăn nuôi bị thua lỗ 1,5 - 2 triệu đồng/con lợn (loại 100kg)?



Trước khi giá lợn giảm sâu, chăn nuôi lợn giúp nhiều hộ nông dân trong tỉnh vươn lên làm giàu.

**C**on số thống kê từ Bộ Công Thương cho thấy, sản lượng thịt lợn hơi của cả nước năm 2016 đạt hơn 3,6 triệu tấn; dự kiến năm 2017 sẽ tăng lên 3,76 triệu tấn, tương đương 39,6kg thịt hơi/người/năm. Cân đối với nhu cầu tiêu

thụ, hiện nguồn cung trong nước đang dư hơn 200.000 tấn, chưa tính lượng thịt nhập khẩu từ nước ngoài về. Vì tình trạng dư thừa như vậy, cùng với việc Trung Quốc ngừng nhập khẩu lợn tiểu ngạch khiến giá thịt lợn hơi trong nước thời gian qua giảm mạnh.

Trong bối cảnh đó, tại Thái Bình, theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đàn lợn của tỉnh tại thời điểm tháng 4/2017 đã giảm khoảng 0,76% so với tháng 10/2016. Hiện nay, ước tổng đàn lợn toàn tỉnh khoảng hơn 1 triệu con, trong

đó lợn nái khoảng 195.000 con; lợn thịt 843.000 con, còn lại là các đối tượng lợn khác. Riêng đối tượng lợn thịt đạt trọng lượng xuất bán từ 100kg trở lên có khoảng 230.000 - 250.000 con, chiếm 27 - 30% đàn lợn thịt. So với cùng kỳ năm 2016, sản lượng thịt lợn hơi sản xuất ra cao hơn 12 - 15% và hiện có trên 30.000 tấn thịt lợn hơi đang cần được tiêu thụ. Cung lớn hơn cầu nên giá bán thịt lợn hơi bắt đầu giảm từ tháng 10/2016, sau đó tiếp tục giảm sâu. Hiện tại, so với thời điểm cùng kỳ năm 2016, giá bán thịt lợn hơi giảm từ 16.000 - 20.000 đồng/kg, mỗi con lợn thịt người chăn nuôi đang bị thua lỗ từ 1,5 - 2 triệu đồng.

Ông Quách Thuộc, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm và trang trại nông nghiệp Thái Bình cho biết: Thái Bình là tỉnh nằm trong top 5 tỉnh có đàn lợn lớn nhất miền Bắc. Tuy nhiên, khâu chế biến lại là khâu yếu nhất trong chuỗi giá trị sản xuất chăn nuôi của tỉnh hiện nay. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.600 cơ sở, điểm giết mổ tập trung và nhỏ lẻ, hỗn hợp. Nhìn chung các cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm thịt lợn quy mô còn nhỏ lẻ, chưa tập trung. Cùng với đó, thói quen của người tiêu dùng hiện nay là sử dụng thịt tươi, chưa quen sử dụng sản phẩm cấp đông, chế biến nên gây khó khăn cho việc tổ chức sản xuất theo phân khúc thị trường.

Ông Phạm Văn Dung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết thêm: Sản xuất chăn nuôi nhỏ lẻ, truyền thống, tận dụng trên

địa bàn tỉnh còn chiếm tỷ lệ lớn. Giá đầu vào cao, giá thành sản xuất cao trong khi giá bán sản phẩm thấp khiến lợi nhuận ổn định. Mặt khác, người chăn nuôi vẫn tập trung quá lớn vào khâu sản xuất mà "quên" vấn đề sản xuất theo chiều sâu, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, nhất là việc xem xét yếu tố thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ông Đặng Thế Huyền, xã Vũ Lăng (Tiền Hải) chia sẻ: Chăn nuôi trong tỉnh vẫn chủ yếu là chăn nuôi gia công. Bên cạnh đó, việc liên kết trong sản xuất chăn nuôi còn yếu, chưa có sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nên "đầu ra" cho chăn nuôi khó ổn định.

Với tình hình khó khăn trong tiêu thụ thịt lợn hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi đang tìm mọi cách để giảm đàn lợn. Tuy nhiên, đối với các trại chăn nuôi lợn nái số lượng 50 - 70 con/trại trở lên cũng đang rất khó khăn do không bán được lợn giống. Để ứng phó với khó khăn trong chăn nuôi lợn như hiện nay, nhiều hộ nông dân đã giảm khẩu phần ăn của lợn, cho ăn cám chúng, sử dụng nguyên liệu có sẵn để phối trộn thức ăn nhằm giảm giá thành chăn nuôi hoặc giảm quy mô đàn lợn nái, tăng tỷ lệ loại thải so với bình thường. Tuy vậy, để có thể "giải cứu" cho đàn lợn hiện nay cần sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của các cấp chính quyền địa phương, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp và người chăn nuôi.

### Ông Phạm Ngọc Kế, Phó Giám đốc Sở Công Thương



Từ tháng 12/2016, Sở Công Thương đã sớm dự báo tình hình hạn chế trong xuất khẩu lợn. Do người nuôi thiếu quan tâm, chưa thực hiện cảnh báo quyết liệt nên hiện nay sản lượng thịt lợn hơi bán ra trong tỉnh luôn cao gấp 2,5 lần so với nhu cầu. Vì vậy, phần lớn lợn phải tiêu thụ ở tỉnh ngoài trong khi việc tiêu thụ này lại phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, gây khó khăn cho việc bình ổn thị trường.

### Ông Hoàng Đức Kiểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng



Tình trạng giá lợn giảm nguyên nhân chủ yếu là do chăn nuôi phát triển "quá nóng". Quy mô chăn nuôi và sản lượng thịt lợn tăng nhanh vượt xa sức tiêu thụ nội địa. Tổng đàn lợn tăng chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ nên khi xuống cung dư thừa rất khó để kết nối thị trường tiêu thụ. Do nguồn lực đầu tư chăn nuôi cao nên nhiều cơ sở chăn nuôi đầu tư rất cao về nguồn vốn để mua thức ăn để duy trì đàn lợn hiện có. Hiện nay một mặt địa phương khuyến cáo người chăn nuôi cần bình tĩnh để ứng phó với khó khăn, mặt khác tích cực tham mưu góp phần cùng chính quyền các cấp đưa ra giải pháp đồng bộ hỗ trợ ngành chăn nuôi.

### Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thành phố Thái Bình



Nhìn chung chưa có sự khác biệt nhiều giữa sản phẩm được chứng nhận VietGAHP, chứng nhận an toàn thực phẩm với các sản phẩm chưa được chứng nhận. Bên cạnh đó, quy trình chăn nuôi - giết mổ - chế biến - tiêu thụ và giám sát chất lượng các sản phẩm từ thịt lợn chưa bảo đảm an toàn thực phẩm nên không thể vào được các thị trường đòi hỏi cao về chất lượng và có hàng rào kỹ thuật chặt chẽ.

(còn nữa)  
**MAI THỦY**